

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสนดวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัตธน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัตธน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ วังอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ วังอินทร์	
๗	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๘	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	นายพิทยา วิชัยยา	
๑๐	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๑	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๒	นายวิฑูร วรรณสิริภพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรรณสิริภพ	
๑๓	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๔	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๕	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๖	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๗	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๘	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๙	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๒๐	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๑	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจัง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจัง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต.เมืองจัง	ม้าย สงคราม	
๔	นางเกษรา สารรัตน์	ผอ.กองการศึกษา	เกษรา สารรัตน์	
๕	นางธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ธัญญาพันธ์ สุขนันทพงศ์	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์ กันฟัน ผู้ใหญ่บ้านสบยาว หมู่ที่ ๗ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับการคัดเลือก ในนามของสภาฯก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาทุกท่านไปแล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่

๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

นางธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์ นักวิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารที่เคารพ สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙) กำหนดไว้กรณีแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขั้นตอนการจัดประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ บันทึกเหตุผลและความจำเป็น หลังจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดำเนินการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม หลังจากนั้น ต้องเสนอสภา

ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้ ซึ่งในวันนี้เป็นขั้นตอนการเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะมีโครงการที่พิจารณาเพิ่มเติมทั้งหมด โครงการ โดยแบ่งเป็น

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ จำนวน ๒๓๐,๐๐๘ บาท เป็นโครงการที่อบต. ดำเนินการเองอยู่ ๒ โครงการ คือ

๑.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘,๓๔๐ บาท ซึ่งเป็นการตั้งโครงการใหม่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยสนองพระราชปณิธานฯ และ ๒.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน ๑,๖๖๘ บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะดำเนินการสำรวจสัตว์ประเภทสุนัขและแมว

สำหรับโครงการสาธารณสุขด้านที่ ๓ จะเป็นโครงการอุดหนุนจังหวัดในการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ซึ่งจะอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่ๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ๑.ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม ๒. ดำเนินโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวนทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขโรค ๒ โครงการ จำนวน ๓๙๕,๒๑๐.๕๒ บาท คือ ๑.โครงการจัดซื้อกระจกโค้งมน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณถนน ทางแยกและจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลเมืองจันท์ จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท ๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านเมืองจันท์ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยอุดหนุนให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน จำนวน ๒๙๙,๒๑๐.๕๒ บาท

ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภา

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อีกหากพบว่า งบประมาณที่จะดำเนินการไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะต้องดำเนินการตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการจัดทำพัฒนาท้องถิ่น และสุดท้ายการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ จะต้องให้สภาเห็นชอบ ซึ่งในวันนี้นักปรับปรุงแผนพัฒนาฯ ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้ว และมาถึงขั้นตอนการขอความเห็นชอบของสภา ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาท่านใด สงสัยหรือต้องการจะสอบถามประการใดหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อภิปรายหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๒ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

นางธัญญาพันธ์ สุขอนันตพงศ์ นักวิเคราะห์ ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ที่เคารพ การขอโอนงบประมาณจากโครงการที่ ๑ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นน ๒๐๒๒ บ้านสบยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองจั้ง งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนไปตั้งรายการใหม่จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุน เอกชน จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๑ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ หมู่บ้านละ ๓ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๓. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑
๒. ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการจัดซื้อกระจกโค้งมน ยางรถยนต์ น้ำมัน เบรก แม่แรง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑ สำหรับโครงการที่ ๒ โอนลดจากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ ๑๐ จำนวน ๒๙๙,๒๑๐.๕๒ บาท เพื่อโอนไปตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จำนวน ๒๙๙,๒๑๐.๕๒ บาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ โดยอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ ตามหนังสือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน ที่ มท ๕๓๐๗.๑๘/น.น. (บค.) ๑๒๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ถือเป็นอำนาจของสภาฯ เนื่องจากงบประมาณที่จะเพิ่ม/ลด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นงบประมาณฯที่เป็นงบลงทุน ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ครับ

นายอำนาจ สงคราม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐

เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ขออนุญาตสอบถามประการแรกว่าจะต้องไปขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อบัญญัติฯอีกหรือไม่ ก่อนอื่นต้องขออนุญาตนำเรียนว่า ตามแผนที่ประชาคมในหมู่บ้านนั้น ใน ๕ ลำดับของโครงการที่เรียงเอาไว้ การสร้างฝายอยู่ในลำดับที่ ๔ แล้วช่างได้เข้าไปประมาณการกับท่านนายก งบประมาณที่ต้องใช้เงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็เลยใช้ลำดับถัดไปคือขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ที่อยู่อาศัย การขยายเขตที่มีความจำเป็นนี้เนื่องจากบ้านหมู่ ๑๐ ณ ปัจจุบันได้ขยายขึ้นไปถึงบริเวณที่ปฏิบัติธรรมบริเวณพระธาตุ ซึ่งภายในหมู่บ้านเริ่มแออัด จึงได้ขยายขึ้นไป และก็มีความจำเป็นในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพราะทุกวันนี้ใช้หม้อแปลงของบ้านหมู่ ๒ ซึ่งอยู่ปลายสาย เวลาใช้ไฟมากก็จะตก จึงต้องเพิ่มหม้อแปลง และขยายเขตไฟฟ้าไปอีกประมาณ ๔๐๐ กว่าเมตร รวมถึงเพิ่มเสาไฟฟ้าอีก ประมาณ ๑๖ ต้น โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกประการหนึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับถนนบายพาส และมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะเป็นปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นด้วย ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่จะขอโอนงบประมาณในครั้งนี้

นางธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์ นักวิเคราะห์ฯ

เป็นกรณีของการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ จึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณฯ ดังกล่าว

นายธีรศักดิ์ โคกมา รองนายก อบต.เมืองจัง

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพ สำหรับการโอนงบประมาณฯในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปัจจุบันนี้ ถนนตรอกซอกซอยที่จะออกมาสู่ถนนสายนาน-สันติสุข ขาดการปรับปรุงในเรื่องของกระຈกโค้งมน (สำหรับเสริมความปลอดภัย) เนื่องจาก อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมเกิดการชำรุดเสียหาย รวมถึงหมดอายุ บางจุดก็ไม่ได้มีติดตั้งไว้ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางร่วมกับถนนนาน - สันติสุข และมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางคณะผู้บริหารฯจึงเห็นว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไขและขออนุมัติโอนงบประมาณฯ จากที่ประชุมสภาฯแห่งนี้

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ การเสนอเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณฯต่อสภาฯ ในวันนี้ ก็ถือว่าล้วนมีความสำคัญและจำเป็น อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวตำบลเมืองจัง ไม่ว่าจะเป็นการโอนงบประมาณฯของในหมู่บ้าน และโครงการในระดับตำบล ไม่ทราบว่าจะมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบ)

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

๓.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชนและ/หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ใช้พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

สำหรับการขอความเห็นชอบของบริษัทแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชนและ/หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติของการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามมาตรา ๑๖ (ยกเว้นการทำเหมืองแร่และกิจการที่เกี่ยวข้อง) เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของบ้านสบยาว อยู่ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

นายวิฑูร วรัญสิริภพ สมาชิกสภาฯหมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารที่เคารพ สำหรับการขออนุญาตใช้พื้นที่ของบริษัทฯ ทางท่านผู้ใหญ่บ้านสบยาว หมู่ ๗ ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมประชาคม ของบ้านสบยาวแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะมีการเสนอเข้าสภาฯ ซึ่งการเสนอเพื่อขอให้ทางสภาฯได้พิจารณาเห็นชอบนั้น ก็เพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำไปประกอบในเอกสารที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงให้ความเห็นชอบในส่วนที่เห็นว่า ทางบริษัทฯได้มีการดำเนินการในเรื่องของการให้บริการเครือข่ายฯจริง ซึ่งไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ และทางบริษัทฯจะได้ใช้เอกสารสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ไปประกอบเอกสารเพื่อขออนุญาตดังกล่าวฯ ต่อไป ครับ

ประธานฯ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชนและ/หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ใช้พื้นที่ตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมได้ เพื่อนำข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเสาดังกล่าวประกอบยื่นขออนุญาตกรมป่าไม้ต่อไป

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ เรื่องชี้แจงรายละเอียดการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑

นางเกษรา สารรัตน์ ผอ.ส่วนการศึกษา

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ ที่เคารพ สำหรับงบประมาณในการจัดงานวันเด็ก แยกเป็นเงินบริจาคจากบริษัทห้างร้าน และผู้ประกอบการ (สำหรับปีนี้) จำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท ซึ่งมีรายชื่อบริษัท ดังนี้ หจก.เมืองจันทน์ศรีชัย ๕๐๐ บาท, ร้านรุ่งเรืองการค้า ๖๐๐ บาท. ช.สมบัติ ๕๐๐ บาท. ผอ.ส่วนโยธา ๑,๐๐๐ บาท. หจก.อดิสร ๕๐๐ บาท. พนักงานลูกจ้าง อบต. เมืองจันท์ ๓,๐๐๐ บาท. คุณสุเทพ วุฒิ ๑,๐๐๐ บาท. ผอ.บ.สมควร เงินสายตา ๒๐๐ บาท. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ๑,๐๐๐ บาท. หจก.สวิมมิง ๕๐๐ บาท. สหกรณ์การเกษตร อำเภอเมืองน่าน ๑,๐๐๐ บาท. สภากงศ์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ ๑,๕๐๐ บาท และยังมีเงินเหลือจากปีที่ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐ บาท โดยเงินทั้งหมดนำไปจ่ายเป็นค่าขนมทั้งหมด สำหรับในส่วนของงบประมาณของอบต. สามารถเบิกจ่ายในส่วนของการจัดสถานที่ จำนวน ๔,๕๐๐ บาท และค่าจ้างการแสดง จำนวน ๔,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท ซึ่งเมื่อได้ตัวค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว มีเงินเหลือ จำนวน ๑,๔๙๐ บาท (ขอมอบไว้ที่ท่านรองนายกฯที่รับผิดชอบ) ต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ก็เป็นที่ทราบกันในเรื่องของงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายในงานวันเด็ก (บัญชีรับ - จ่าย) ตามที่ ผอ.กองการศึกษาได้นำเสนอไปแล้ว ซึ่งท่านสมาชิกสภาฯท่านอยากเสนอแนวทางหรืออยากจะทำอะไร ปัญหาที่ไดพบหรืออยากจะทำปรับปรุงในด้านใดบ้าง เพื่อในปีถัดไปเราก็จะได้ทำให้ดีขึ้น ก็ขอเชิญเสนอ ครับ

นายชณรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯ สำหรับงบประมาณซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาคจากองค์กรภายนอก จึงควรจะต้องไปวิเคราะห์ให้ชัดในปีต่อไปว่า ส่วนที่จ่ายได้จริงๆมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้ใช้โอกาสตรงนี้ได้เต็มที่ สำหรับภาพรวมดูแล้วประทับใจ จัดได้ดีพอสมควร แต่มีปัญหาตรงซุ้มเกมส์ มีของที่จะแจกน้อย (มาขอเพิ่มไม่ได้) ซึ่งซุ้มเกมส์นี้ จุดเด่นคือ เด็กบางคนไม่มีความสามารถที่จะไปเล่นบนเวที ก็มาร่วมเล่นเกมก็อยากย้อเวลาตรงนี้ให้นานๆ (ที่ผ่านมาใช้เวลาแค่ ๔๐ - ๕๐ นาที) ขนมก็หมดแล้ว แต่ยอมรับว่า ขนมปีนี้ แจกเท่าไรก็ไม่หมด มีเยอะ

๔.๒ เรื่องถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ชำรุดเสียหายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา

นางระเบียบ กะรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

ขอแจ้งเรื่องถนนลาดยางระหว่างหมู่ ๙ ไปหมู่ ๗ เป็นหลุมเป็นบ่อจนน่าจะทำให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้สัญจร เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมบ่อ ไม่น้อยกว่า ๔๐-๕๐ หลุม และอยู่ในช่วงทางโค้ง โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว จึงอยากให้ปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นทราบว่า เป็นถนนที่อบจ.ดูแล ซึ่งที่ผ่านมา ชาวบ้านก็ใช้ปูนไปซ่อมแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนัก ไม่ทราบว่าทางอบต.มีงบประมาณส่วนไหน ที่จะไปดูแลหรือซ่อมแซมในส่วนนี้

นายทัตธน หาดพรม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑

สำหรับการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ โดยใช้ปูนซีเมนต์อาจจะไม่เหมาะสม ควรใช้ยางผสมสำเร็จมาดำเนินการ ไม่ทราบว่าทางอบต.มีงบประมาณฯในส่วนใดที่จะดูแลตรงนี้ ถึงจะเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของ อบจ. แต่อยู่ในพื้นที่อบต. าก็น่าจะซ่อมแซมได้

นายสำรวย ผักผล นายก อบต.เมืองจ๋าง

ครับ ได้สอบถามทางปลัด อบต. แล้ว เนื่องจากถนนดังกล่าวฯ อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ไม่ใช่ อบต.เมืองจ๋าง จึงมีปัญหาในส่วนการใช้งบประมาณฯ (เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ฯ) ในความเห็นของผม ก็ควรจะนำบันทึกสภาในครั้งนี้ แจ้งไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เท่าที่ทราบคือได้ใส่ลงในแผนพัฒนาฯขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ถ้าดูจากการทำมาสองปีก็ได้ทำต่อเนื่องมาแล้ว ๒ ช่วง ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้าย แต่บังเอิญปีนี้มีปัญหาเรื่องร่องน้ำก็เลยนำมาแก้ปัญหาารระบายน้ำ (บริเวณตลาดบ้าน หมู่ ๙) ถ้าจะรอก็ต้องเป็นงบประมาณฯ ปี ๖๑ หรือ ๖๒ หรืออาจต้องเร่งเพื่อขอคิวมาทำก่อน ก็เป็นไปตามที่ชุมชนหมู่บ้านได้บันทึกมาถึงสภาฯ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ๋างจึงได้นำมาเสนอในที่ประชุม

.....

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)

(นายบุญนะ ตามล)

เลขานุการสภา อบต. เมืองจ๋าง

ประธานสภา อบต. เมืองจ๋าง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว)

(นายทัตธน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)